

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY TỪ LÚC BAN ĐẦU



...trong thời của Ngài, việc giảng dạy những điều không phải như vậy. Tôi cho rằng nếu Ngài đến ngày hôm nay, Ngài sẽ tìm thấy điều tương tự: những điều không phải như vậy từ lúc ban đầu. Nếu anh em luôn muốn biết sự thật là gì, hãy quay trở lại lúc ban đầu. Trở lại với Sáng thế ký, và anh em có thể lấy mọi sự sùng bái và mọi sự có thật từ ngày hôm nay. Chỉ...Tất cả các thực vật đều bắt đầu trong Sáng thế ký, bởi vì Sáng thế ký là chương hạt giống của Kinh Thánh. Và nếu chúng ta muốn biết điều gì là đúng, hãy quay lại từ ban đầu.

2 Giống như tôi đã cố gắng nói tối hôm qua, khi Đức Chúa Trời đã từng tuyên bố, Ngài có thể không bao giờ thay đổi lời tuyên bố đó. Ngài phải giữ nó suốt mọi cách. Những gì Ngài đã phán trong Sáng thế ký thì cũng giống như vậy trong Khải huyền, và xuyên suốt mọi cách. Ngài là Đức Chúa Trời, và đó là tất cả. Thấy không? Và tất cả thuộc về Lời Ngài đều đúng.

3 Vậy thì, chúng ta thấy rằng khi Chúa Jêsus đến, Ngài đã thấy các giáo sư đã lấy Lời của Đức Chúa Trời và đã xuyên tạc Nó, cho phù hợp với chính họ. Họ đã nhận lấy những điều răn của Đức Chúa Trời và bóp méo Nó thành một tín điều.

4 Bây giờ, hãy nhớ, chỉ có một Đấng Tạo Hóa, và tất cả...Satan không phải là đấng sáng tạo. *Tội lỗi* là gì? *Tội lỗi* là “sự không công bình,” và *sự không công bình* là “sự công bình bị xuyên tạc.”

5 Có lẽ tôi sẽ làm cho nó rõ ràng hơn. Họ là...Anh em là một hội chúng nhiều thành phần. Bạn lắng nghe bác sĩ của mình; Tôi là anh em của bạn. Vì một người đàn ông sống với vợ mình là sự công bình. Người ấy đã kết hôn với cô ấy. Hành động tương tự với người đàn bà khác là sự chết. Một người mang lại sự sống, người kia là sự chết. Thấy không? *Sự không công bình* là “sự công bình bị xuyên tạc.” *Lời nói dối* là gì? Là “sự thật bị trình bày sai trật.”

⁶ Vì vậy đó là những gì Chúa Jêsus đã tìm thấy. Và những gì tất cả chúng ta sẽ đi vào, chừng nào chúng ta lấy và thêm vào, hay bớt đi Lời Đức Chúa Trời, thì đó là đang xuyên tạc Lời Đức Chúa Trời.

⁷ Vì vậy khi Chúa Jêsus đến, Ngài thấy rằng họ đã lấy Lời Đức Chúa Trời và xuyên tạc Nó, và làm nên một truyền thống của con người. Và Ngài phán, “Tại sao các người với truyền-...lại thay đổi Lời của Đức Chúa Trời?” Bằng cách lấy những truyền thống của họ, và thay đổi Lời của Đức Chúa Trời, làm cho Nó nói điều gì đó mà Nó thực sự đã không nói.

⁸ Chúng ta thấy rằng Ngài đã tìm thấy điều đó trong thời của Ngài, và Ngài sẽ tìm thấy nó ở đây ngày hôm nay. Và Ngài, trong sự Hiện diện, hay, trong Thân vị của Đức Thánh Linh, cùng một Đức Chúa Trời mà đã luôn luôn có, ngự trong dân sự của Ngài trong hình thức của Đức Thánh Linh, làm chứng qua người tin thật, rằng con người bóp méo Lời Đức Chúa Trời để phù hợp với tín điều của họ, thay vì làm cho tín điều của họ phù hợp với Lời Đức Chúa Trời.

⁹ Tôi muốn người nào đó tìm thấy bài Tín Điều Các Sứ đồ trong Kinh Thánh, như chúng ta nói nó ngày nay, “Tôi tin vào giáo hội Công giáo Rô-ma Thánh, sự thông công của các thánh đồ.” Bất cứ điều gì thông công với người chết đều là thuyết duy linh. “Chỉ có một Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Con Người Đấng Christ Jêsus.” Chỉ thế thôi. Không có người trung gian nào khác. Vì vậy bất cứ điều gì...Họ xuyên tạc các thứ, làm ra một Tín Điều Các Sứ đồ.

¹⁰ Nếu sứ đồ có tín điều nào, thì đó là Công vụ 2:38. Ông—ông đã có...đó là những gì họ đã rao giảng liên tục và—và đánh mạnh vào dân sự. Họ phải ăn năn với Đức Chúa Trời và vâng vâng. Đó là, nếu có tín điều nào trong Kinh Thánh, thì đó sẽ là nó, mà các sứ đồ đã sử dụng.

¹¹ Vì vậy họ...tất cả sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đã ở lại với Lời. Và nếu người nào, hay thiên sứ nào, từng nói điều gì trái ngược với Lời, Ga-la-ti 1:8 nói, “Hãy để người đó bị nguyên rủa.” Nó phải là Lời của Đức Chúa Trời.

12 Phao-lô nói, “Nếu một thiên sứ từ Trời đến với anh em với bất kỳ phúc âm nào khác hơn điều mà anh em đã nghe rồi, hãy để người ấy bị rửa sả.” Vì vậy chúng ta tin rằng trời và đất sẽ qua đi, nhưng Lời Đức Chúa Trời sẽ không qua đi, bởi vì Lời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể qua đi. Sự sáng tạo sẽ qua đi, nhưng Đức Chúa Trời không thể qua đi.

13 Không phải chỗ cho những trò đùa, bực giảng không có chỗ cho những trò đùa. Tôi nghĩ Lời Đức Chúa Trời nên được rao giảng từ đây với sự trang nghiêm của—của tấm lòng, và chúng ta nên nhớ điều đó. Nhưng chỉ để nói điều đó, để bày tỏ quan điểm này, ông lão da đen ấy, ở đâu đó ở miền Nam, đã có lần tuyên bố, nói, “Ông thà đứng trên Lời Đức Chúa Trời hơn là đứng trên Trời.” Họ hỏi ông tại sao. Ông nói, “Bởi vì cả Trời và đất sẽ qua đi, nhưng Lời Đức Chúa Trời sẽ không qua đi.” Đúng vậy. Chúng ta phải ở lại trên Lời.

14 Chúa Jêsus, khi Ngài đến, Ngài phán, “Môi-se bởi vì lòng các ngươi cứng cõi nên đã cho phép các ngươi ly dị với vợ mình: nhưng lúc ban đầu đã không có như vậy đâu.” Vậy thì, chúng ta thấy họ đã nhận lấy những điều răn của Đức Chúa Trời và làm cho chúng phản tác dụng.

15 Khi Chúa Jêsus đến, Ngài thấy nhiều người hướng về hội thánh để được cứu. Họ đã nhận được gì? Tín điều; mỗi giáo phái tạo nên tín điều riêng của mình. Và rồi đó là những gì Ngài tìm thấy dân sự phụ thuộc vào giáo hội để được cứu rỗi; và họ đã tìm thấy những tín điều do con người tạo ra.

16 Và nếu Ngài đến trong Thân vị con người ngày nay và nói chuyện với chúng ta, Ngài sẽ tìm thấy điều tương tự: con người đang làm cho Lời của Đức Chúa Trời phù hợp với giáo phái của họ, đưa ra cho họ những tín điều. Và không có sự cứu rỗi trong một tín điều, nếu nó không phải là Kinh Thánh. Nó phải là Kinh Thánh, bởi vì Lời Ngài là...tất cả những gì chúng ta cần, là Lời Ngài. Và Lời Ngài, khi Ngài là Lời, Lời của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Chỉ thế thôi. Đó là Lời Ngài, chính Ngài. Ngài là...“Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.” Và Lời vẫn là Đức Chúa Trời. Nó vẫn là Đức Chúa Trời.

17 Vậy thì, chúng ta thấy rằng khi Ngài đến, Ngài thấy con người, lúc đó, nhận lấy những điều răn của Đức Chúa Trời và làm cho chúng không có hiệu lực, bằng cách nhận lấy những điều răn của Đức Chúa Trời, và làm cho nó thích hợp để đáp ứng những tín điều của họ, vì vậy nó không có tác dụng. Và hội thánh nhìn... Người ta nhìn vào hội thánh thay vì nhìn vào Lời Đức Chúa Trời. Vì thế nên, Ngài phán, “Lúc ban đầu đã không phải như vậy đâu.”

18 Chúng ta thấy nó giống như vậy ngày hôm nay, như tôi đã trích dẫn hai hay ba lần sáng nay, và xem đồng hồ đó, nó làm tôi lo lắng, vì vậy tôi—tôi muốn nói điều này mặc dầu, rằng, “Điều này là đúng.” Thế thì trong thời đó như nó xảy ra bây giờ, và bây giờ nó đã xảy ra như lúc đó, họ la lớn, “Đức Chúa Trời ở đâu?”

19 Ồ, chính sự việc, rằng, họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời khi họ lìa bỏ Lời Ngài. Đó là lý do chúng ta có những sự việc theo cách chúng ta làm ngày nay, là bởi vì người ta đã lìa bỏ Lời Đức Chúa Trời.

20 Nếu một bác sĩ đã viết một công thức, toa thuốc, và anh em thêm điều gì đó vào nó, hoặc bớt đi một ít từ nó, anh em sẽ giết chết bệnh nhân của mình. Đúng vậy. Anh em phải giữ nó đúng như cách nó được viết. Có đủ độc tố ở đó để làm rối loạn thuốc độc, đủ chất độc để giết chết vi trùng. Và quá nhiều chất độc trong đó mà không có thuốc giải độc sẽ giết chết bệnh nhân; và—và quá nhiều thuốc giải độc mà không có thuốc độc, nó sẽ làm gì? Nó sẽ không giúp ích gì cho bệnh nhân của mình. Vì vậy anh em phải giữ nó đúng.

21 Và đó là đường lối của Lời Đức Chúa Trời. Đó là Toa thuốc của Đức Chúa Trời. Vâng, thưa anh em. Đó là Toa thuốc của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài để chữa lành mọi bệnh tật, mọi bệnh tật. Tội lỗi và thể chất, bất kể nó có thể là gì, tất cả đều được đáp ứng trong Lời Đức Chúa Trời. A-men. Đó là Lời Đức Chúa Trời. Nó đã là vậy lúc ban đầu; Nó đã xảy ra như vậy trong thời trung cổ; Nó như vậy trong mọi thời đại; và Nó cũng vậy sáng nay, giống như Nó đã xảy ra khi Ngài phán Nó, vì Nó không thể sai lệch một chút nào, bởi vì Đó là Lời Đức Chúa Trời.

22 Thế thì dân sự ngày nay, không ngạc nhiên khi họ kêu lên: “Những ngày của phép lạ đã qua rồi. Không có chuyện như sự

chữa lành Thiêng liêng.” Tại sao họ làm điều đó? Bởi vì họ đã lấy Lời Đức Chúa Trời và làm cho tín điều của họ quần lên trong đó, và họ đã pha trộn điều sai trật. Và chúng không có quyền lực trong đó. Nếu một thiên sứ, một giám mục, một tổng giám mục, hay bất cứ điều gì có thể là, đến và thay đổi một Lời, nó sẽ thay đổi toàn bộ Toa thuốc. Chúng ta hãy ở lại chính xác những gì Nó đã nói. Những gì Đức Chúa Trời đã phán, chúng ta hãy để Nó đúng như thế.

23 Các giáo hội ngày nay đã chết. Họ đang nổi cơn giận ở đâu đó, lập các tổ chức, lập các giáo phái, mang dân sự đi theo những tín điều thay vì theo Đấng Christ. Tôi không muốn có tín điều nào ngoài Đấng Christ, không có luật pháp nào ngoài tình yêu thương, và không có sách nào ngoài Kinh Thánh. Đó chính xác là những gì chúng ta có: Đó là Tín điều của Đức Chúa Trời, Đó là Toa Thuốc của Đức Chúa Trời. Đó là Thuốc Giải độc của Đức Chúa Trời cho tội lỗi. Đó là Thuốc Giải độc của Đức Chúa Trời cho sự chữa lành của chúng ta, và Nó là—Nó là quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta, khi chúng ta nhận lấy Lời trong đời sống của mình.

24 Bây giờ, chúng ta thấy rằng họ trả lời, la hét lại, “Đức Chúa Trời của Môi-se ở đâu?” Lý do Môi-se ở lại với Đức Chúa Trời và các sự việc là, Đức Chúa Trời đang đi theo toa thuốc của Môi-se, Môi-se đã làm theo Lời Đức Chúa Trời. Cách mà Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giảng thành công mọi lúc, bởi vì họ—họ đã làm theo Lời.

25 Ở đây cách đây một thời gian...Mọi người đều biết tôi thích bắn vào đích, và bắn, và vắn vắn. Và tôi đã có một khẩu Winchester Model 70 nhỏ. Tôi đứng xa, và ở cự ly năm mươi thước, trên một trường bắn, tôi đã bắn tám viên đạn xuyên qua cùng một cái lỗ, ở khoảng cách bốn mươi sáu mét. Và cú sút, đi lệch một chút. Anh em phải chơi với nó và nó cần được hàn lại. Và tôi thích làm điều đó, hầu như làm dịu thần kinh của tôi. Và điều đó đã xảy ra. Tôi không thể nhắm trúng đích được. Tôi nghĩ nó cần được khoan lại.

26 Tôi đã gửi nó lại cho Công ty Winchester. Họ đã gửi lại, và nói, “Ồ, Anh Branham, hay, Ông Branham,” họ nói, “nếu... Winchester đó là một trong những khẩu súng tốt nhất.” Nói, “Nó sẽ tạo ra lẽ

một in-sơ ở mức bốn mươi sáu mét, ở mức hai mươi ba mét, tôi muốn nói là, một in-sơ ở hai mươi ba mét.” Nói, “Đó là điều tốt nhất anh từng có được.”

27 Tôi biết khác hẳn. Tôi biết ở cự ly bốn mươi sáu mét tôi đã bắn trúng tám viên liên tiếp ghim vào nó. Vì vậy tôi biết rằng điều đó là sai. Bây giờ, đó là cách...Và tôi không thể nghỉ ngơi cho đến khi tôi có nó trở lại. Bây giờ, nó sẽ bắn đúng như vậy.

28 Bây giờ, tôi không phải là một trong những người này thích đánh và bắn lung tung, “Giáo hội nói vậy, vì vậy chúng ta hãy ở lại với điều đó.” Nếu các sứ đồ, bởi Lời Đức Chúa Trời, bởi những điều răn của Đức Chúa Trời, bởi cùng một Đức Thánh Linh mà chúng ta đã có, đã nhắm vào đích sự chữa lành Thiêng liêng, đến quyền năng của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta ở lại với nó, chúng ta biết nó như vậy ở đó, vì vậy hãy ở lại cho đến khi chúng ta bắn trúng đích, chỉ thế thôi, vì chúng ta biết nó đã từng làm điều đó.

29 Làm thế nào, “những ngày của phép lạ đã qua,” và “Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi”? Làm sao Đức Chúa Trời đã chết mà đã sống lại, và sống mãi mãi? Làm sao chúng ta có thể làm điều đó với một tín điều, khi Đức Chúa Trời không có tín điều?

30 Đức Chúa Trời là một Người. Đức Chúa Trời ngự trong Hội thánh của Ngài, và anh em là Hội thánh của Ngài. Nếu anh em được tái sinh, và đầy dẫy Đức Thánh Linh, anh em là Hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngự trong anh em...Ngài lập các đền tạm với anh em. Khi Đức Chúa Trời giáng thế, đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta, Ngài đã làm gì? Ngài—Ngài giảng trại của Ngài giữa loài người. Ngài—Ngài đã vượt qua khuôn mẫu của Ngài từ Đức Chúa Trời để trở nên con người, để con người có thể trở nên giống như Ngài. Ồ, Ngài trở nên tôi, để qua ân điển Ngài tôi có thể trở nên Ngài.

31 Ồ, thật là một điều tuyệt vời. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu nó là gì. Không lạ gì ngày nay người ta gọi lớn, “Đức Chúa Trời ở đâu?” Hãy trở lại với Lời. Trở lại với ban đầu.

32 Ban đầu Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài, “Hãy đi khắp thế gian, và rao giảng Phúc âm. Những dấu hiệu này sẽ đi theo

những người tin.” Chính là điều đó. Hãy trở lại với Lời giống như thế và Nó sẽ tạo ra điều giống như vậy. Họ đã đi theo Lời đó, và Nó đã nhắm vào và bắn trúng mục tiêu. Mọi chiến thuật, mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa, đã được bày tỏ.

³³ Nếu chúng ta trở lại với cùng Lời đó, Nó sẽ thúc đẩy những chiến thuật giống như vậy, làm những phép lạ giống như vậy, thực hiện những điều giống như vậy, làm cho sự sống giống như vậy, làm cho cùng một tạo vật, làm cho người chết sống lại, chữa lành người đau, đuổi quỷ, thấy những khả tượng, nói tiên tri. Đó là cùng một Phúc âm đã bắn trúng mục tiêu lúc đó, nếu chúng ta trở lại giống như vậy.

³⁴ Giống như, lấy khẩu súng trở lại trong tình trạng nó đã có lúc ban đầu, tất cả những rung động vang ra từ nó, nó sẽ làm viên đạn đó bay đi thẳng. Và nếu chúng ta lấy hết mọi dao động của sự không tin ra khỏi chúng ta, Lời Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn chính xác nó đã có lúc ban đầu. Điều đó hoàn toàn đúng. Nó sẽ nhắm vào mục tiêu mọi lúc. Nó đã từng làm một lần; Nó sẽ làm điều đó lần nữa. Đừng thỏa mãn với một tín điều hay điều gì đó. Hãy ở lại ngay tại đó cho đến khi Lời nhắm trúng mục tiêu.

³⁵ Nó nhắc nhở tôi về thời gian khi người mẹ và người cha, hay là, cha nuôi của Chúa Jêsus chúng ta đã đem Ngài đến dự lễ Ngũ tuần. Và họ đã đi cuộc hành trình ba ngày, và—và cuối cùng họ đã bỏ lỡ Ngài. Họ—họ không thể tìm thấy Ngài.

³⁶ Đó là cách hội thánh đã đi bây giờ. Nó đã đi nhiều hơn...nó đã đi khoảng hai ngàn năm cuộc hành trình, và đã bỏ lỡ Ngài. Nó đây này. Có những dấu hiệu xuất hiện ở mọi nơi về sự Đến của Ngài, và họ nói, “Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời ở đâu? Điều gì xảy ra với Ngài?”

³⁷ Anh em có để ý không? Ma-ri và Giô-sép đã tìm kiếm Ngài giữa những người bà con của họ, nhưng họ không tìm thấy Ngài. Ngày nay chúng ta trở lại xem thử những người Giám Lý đã có Ngài, những người Báp-tít đã có Ngài, những người Trưởng Lão, hay những người Lutheran. Không, thưa quý vị, họ đã không tìm thấy Ngài. Chúng ta cũng sẽ không tìm thấy Ngài ngày hôm nay. Cho dù chúng ta có cố gắng quay trở lại và xem xét lại một trong

những giáo phái cũ, đã chết, chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó.

³⁸ Họ đã tìm thấy Ngài ở đâu? Nơi họ đã lìa bỏ Ngài. Ha-lê-lu-gia! Hãy nghĩ tôi là một thánh quá máu; Tôi đoán là vậy. Anh em sẽ tìm thấy Ngài giống như họ đã làm: nơi họ đã lìa bỏ Ngài. Nơi họ đã lìa bỏ Ngài, đó là nơi họ tìm thấy Ngài. Đó là nơi hội thánh sẽ tìm thấy Ngài.

³⁹ Họ đã bỏ Ngài ở đâu? Vào lễ Ngũ Tuần. Hội thánh sẽ tìm thấy Ngài ở đâu? Trở lại với lễ Ngũ tuần, nơi mà họ đã lìa bỏ Ngài khi họ rút ra khỏi sự dạy dỗ của các sứ đồ và vân vân. Trở lại trong những thời đại ban đầu ở đó, họ đã rút ra khỏi nó và hình thành những tín điều riêng của họ, và bắt đầu học thuyết Ni-cô-la, hình thành giáo hội Công giáo, đã tổ chức một tôn giáo của—của những gì được gọi là niềm tin Cơ-đốc giáo. Và từ đó họ đã tổ chức, và phá vỡ mọi thứ, và đưa tất cả những Cơ-đốc nhân vào trong những tín điều, và vân vân, và trộn lẫn tất cả cho đến khi nó giống như một khối kết hợp mà Ngài đã tìm thấy khi Ngài đến. Nó chính xác.

⁴⁰ Trở lại với lúc ban đầu nơi chúng ta lìa bỏ Ngài, khi Ngài đầy quyền năng, khi Ngài khiến kẻ chết sống lại, và chữa lành người đau, và đuổi quỷ; đó là ngay từ đầu, nơi chúng ta đã lìa bỏ Ngài.

⁴¹ Họ nói, “Ngài ở đâu? Có phải Ngài ở với những người Giám Lý không? Có phải Ngài ở với những người Báp-tít không?” Hay thậm chí, “Có phải Ngài ở với Ngũ Tuần không?” Không, thưa quý vị. Trở lại với tổ chức...không phải tổ chức Ngũ Tuần, giáo phái Ngũ Tuần, đó là một cái tên. Ai có thể tổ chức Ngũ Tuần? Hãy nói cho tôi biết. Ngũ Tuần không phải là một tổ chức. Ngũ Tuần là một kinh nghiệm cho bất cứ tín đồ nào muốn nhận lãnh nó. Trở lại với kinh nghiệm, không phải trở lại với một tổ chức, nhưng trở lại với một kinh nghiệm. Ngũ Tuần là một kinh nghiệm.

⁴² Hãy để tôi nói với anh em đôi điều. Anh em nhìn vào bông trái mà các giáo hội Ngũ Tuần đang mang ngày nay, anh em sẽ thấy họ không bắt đầu từ ban đầu: tranh cãi, làm âm lên, rồi loạn hoàn toàn, lộn ngược, lôi kéo vì *điều này*, và lôi kéo vì *điều kia*. Chúa Jê-sus đã phán trong Giảng 14, hay Giảng 15, “Ta là Gốc Nho, các người là nhánh.” Đúng thế không?

⁴³ Bây giờ, các bạn nông dân, các bạn dân Texas, dân Louisiana, và các bạn có thể là gì ở đây, bất cứ người nào có ý thức bình thường, mà đã từng thấy cây nho lớn lên, biết rằng cây nho không kết trái. Các nhánh của cây nho là những gì sinh ra trái, nhưng nó nhận được sự sống của nó từ gốc nho. Chúa Jêsus là nguồn Sự Sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị. Bây giờ, chúng ta sẽ để ý, thế thì, nếu Chúa Jêsus là nguồn của Sự Sống chúng ta, thì Ngài là Gốc Nho thật. Chính sự sống ở trong cây nho là ở trong nhánh. Và nếu cây nho đó sanh ra một nhánh đầu tiên, và nhánh đó là, một chùm nho sanh ra trên nó, nếu nó từng sanh ra một nhánh khác, nó sẽ là một chùm nho. Nó sẽ sanh ra một nhánh khác, nó sẽ là một chùm nho. Và nó sẽ là cùng một loại nhánh cho đến tận gốc nho. Ôi Chúa.

Bây giờ tôi cần nửa giờ của mình; chỉ sẵn sàng để đập vào nó. A-men.

⁴⁴ Mỗi khi cây nho đó sanh ra một nhánh, nó sẽ giống như nhánh đầu tiên. Tại sao? Bởi vì sự sống ở trong cây nho sẽ sanh ra cùng một loại nhánh. Nếu cây nho đầu tiên mang đến những quả nho, cây kế tiếp sẽ không mang lại những quả bí ngô. Kế tiếp sẽ không mang trái cây thuộc họ cam quýt. Và rồi, sau một thời gian, cứ tiếp tục như thế, nó sẽ không làm điều đó.

⁴⁵ Nếu Cây Nho thật sanh ra một nhánh, và nếu...Chúa Jêsus là Nhánh ở đầu tiên, hay là, Cây Nho. Và nhánh đầu tiên sanh ra, họ đã viết Sách Công vụ sau đó. Đúng không? Hội thánh Ngũ Tuần, hội thánh Ngũ Tuần thực sự, và nó đã viết một Sách Công vụ, với những dấu kỳ và phép lạ đi theo người tin. Nếu Cây Nho thật đó sanh ra nhánh thật khác, họ sẽ viết một quyển sách Công vụ đằng sau nó. Vâng, thưa quý vị.

⁴⁶ Ở đây tại Arizona cách đây không lâu, tôi đã nhìn thấy một cây trong sân của một người: một cây họ cam quýt. Nó có chín loại trái khác nhau trên một cây. Nó là vậy. Mỗi một trong chúng là một loại trái cây khác nhau. Ban đầu nó là một cây cam, nhưng nó có những quả lựu; nó đã có—nó đã có những quả chanh; nó có những quả bưởi; tất cả các loại trái cây họ cam quýt khác nhau. Tại sao? Chúng được ghép vào trong đó. Chúng đang sống nhờ sự sống của cây đó, nhưng chúng không thể mang lại gì ngoài

những gì chúng có. Chúng không thể mang đến những quả cam, bởi vì chúng là cây nho ghép. Nhưng mỗi lần cây đó sanh ra một nhánh thật từ chính nó, nó là một cây cam, và những quả cam nó sanh ra.

⁴⁷ Ngày nay cũng vậy. Chúng ta đã ghép những cây nho Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão vào trong Cây Nho thật, và sống nhờ sức mạnh của Nó. Nhưng nó không thể sanh ra điều gì ngoài những tín điều và giáo phái. Nhưng nếu Cây Nho đó từng sanh ra nhánh khác, nó sẽ là liên giáo phái, được ban năng lực bởi Đức Thánh Linh, thật chính xác giống như nó đã xảy ra vào Ngày của—của lễ Ngũ tuần; trở lại lúc ban đầu. A-men.

Tốt hơn là tôi nên ngừng lại. A-men.

⁴⁸ Nếu cây Nho đó từng sanh ra một nhánh khác, nó sẽ giống như lúc ban đầu. Chúng ta ghép tất cả các loại tín điều giáo hội vào trong đó: Báp-tít, Giám Lý, Ngũ Tuần, Trưởng Lão, Lutheran, Báp-tít; và mỗi nhánh chúng đều sinh bông trái Báp-tít, bông trái Giám Lý, bông trái Ngũ Tuần, và mọi thứ khác. Nhưng khi nó trở lại, nếu Cây Nho đó sanh ra một nhánh thật khác, nó sẽ sanh ra bông trái Thánh Linh. A-men. Nó sẽ...

Họ nói, “Ồ, chúng tôi là những người Giám Lý.”

“Không phải như vậy từ lúc ban đầu.”

“Chúng tôi là những người Báp-tít.”

“Không phải như vậy từ lúc ban đầu.”

“Chúng tôi là tín đồ Trưởng Lão.”

“Không phải như vậy từ lúc ban đầu.”

“Chúng tôi không tin vào việc nói tiếng lạ.”

“Không phải như vậy từ lúc ban đầu.”

“Chúng tôi không tin vào sự chữa lành Thiêng liêng trong giáo hội của chúng tôi.”

“Không phải như vậy từ lúc ban đầu.” Ha-lê-lu-gia! Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là điều gì đó trở lại với ban đầu, trở lại với ban đầu. Ha-lê-lu-gia!


Thời gian của tôi đã hết. Chúng ta hãy cầu nguyện.

⁴⁹ Lạy Chúa Jêsus, ồ, xin cho con sống để thấy ngày mà hội thánh quay trở lại lúc ban đầu. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Hãy lấp đầy nơi nhỏ bé này sáng nay. Bôi thuốc mục sư nhỏ mọn này ở đây, Chúa ôi, và những người khác. Xin ban cho chúng con sự vinh hiển Ngài. Xin ban cho chúng con ân điển của Ngài. Xin ban cho chúng con một buổi nhóm ở đây, Chúa ôi.

⁵⁰ Chúng con hãy quên đi những điều khác và quay trở lại với ban đầu, vì chúng ta biết rằng Chủ của chúng con nói trong lòng chúng con sáng nay, “Hãy lấy những cây nho ghép này ra khỏi nơi đó. Hãy phân rẽ chính mình khỏi sự không tin. Hãy trở lại lúc ban đầu. Đó là nơi nó đã có vậy.” Và, Chúa ôi, chúng con muốn mọi thứ như vậy từ ban đầu.

⁵¹ Lạy Chúa, xin cho kinh nghiệm của chúng con, nếu chúng con chưa bao giờ có nó cho đến sáng nay...Nếu có người nào đó đang ngồi ở đây mà chưa bao giờ có kinh nghiệm Thánh Linh ban đầu đó, và có cùng Thánh Linh đó đã tuôn đổ lúc ban đầu, tại sao chúng con lại lấy một sự thay thế? Tại sao chúng con nên nhận lấy điều gì đó cuồng tín? Tại sao chúng con nên nhận lấy tín điều cấp tiến, lạnh lùng, hình thức, lãnh đạm nào đó, khi bầu trời Ngũ Tuần đầy dẫy đồ chân thật? Tại sao phải có sự thay thế?

⁵² Lạy Chúa, xin để chúng con trở lại với ban đầu, và tiếp nhận nó giống như họ đã làm lúc ban đầu, và có cùng những công việc, những dấu kỳ, những phép lạ mà sinh ra cùng một bông trái: tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, nhu mì, hiền lành, nhẫn nại. Xin Chúa ban cho điều đó. Xin nghe chúng con, Cha ôi, vì chúng con giao phó hội thánh nhỏ bé này và sự phục hưng này cho Ngài trong tay Ngài, trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi ghét phải đi lướt qua, nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ. Tôi sẽ gặp anh chị em tối nay. Cảm ơn... 

61-0119M Những Điều Không Phải Như Vậy Từ Lúc Ban Đầu
Đại Sảnh Quân Đoàn Hoa Kỳ
Beaumont, Texas Hoa Kỳ

VIETNAMESE

©2024 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org

Thông báo bản quyền

Tác giả giữ bản quyền. Sách này có thể được in tại nhà dành cho việc sử dụng cá nhân hay được phát ra, miễn phí, như một công cụ để truyền bá Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Sách này không được bán, sao chép trên quy mô lớn, đăng trên trang web, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, dịch sang những ngôn ngữ khác, hay sử dụng dành cho việc xin ngân quỹ mà không có sự cho phép được viết rõ ràng của Voice Of God Recordings®.

Để biết thêm thông tin hay tài liệu có sẵn khác, xin vui lòng liên hệ:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org